
1496. stjórnarfundur

20.10 2010 kl. 12:00.

Mætt á fundinn : Ingvar Sverrisson,
Lilja Sigurðardóttir,
Jónas Sigurðsson
Guðrún Ósk Jakobsdóttir,

Frímann Ari Ferdinandsson

1. Kynning á Skíðaliði Reykjavíkur og Breiðabliks.
Fulltrúar kynntu samstarfsverkefnið SLRB. Vegna snjóleysis undanfarin ár hefur brottfall
verið mikið og nýliðun lítil í íþróttinni.  Auk þess sem kostnaður þeirra sem vilja stunda
íþróttina sem keppnisíþrótt hefur aukist gríðarlega vegna ferðalaga.
Ráðgert er að halda Skíðamót Íslands í Bláfjöllum og Skálafelli 1.-3. apríl 2011.  Til þess að
slíkt sé mögulegt, þarf góð snjóalög á báðum skíðasvæðum, auk þess að endurnýja mikinn
hluta af þeim tækjum og tólum sem þarf til móathalds.
SLRB spyr hvernig ÍBR geti aðstoðað.

2. Fundargerð 1495. fundar.
Samþykkt.

3. Starfs- og fjárhagsumhverfi íþróttafélaganna.
Ingvar sagði frá fundi með Borgarstóra.

4. Stefnumótunarfundur ÍBR - niðurstöður.
Niðurstöður lagðar fram og samþykkt að framkvæmdastjóri skipti verkefnum milli stjórnar-
og starfsmanna.

5. Formannafundur ÍSÍ.
Formannafundur ÍSÍ verður haldinn 19. nóvember n.k.  Sama dag verður haldinn fundur
með fulltrúum héraðssambanda.

6. Verkefnasjóður.
Samþykkt að styrkja Blakdeild Fylkis vegna búnaðarkaupa fyrir unglingastarf og Keiludeild ÍR
vegna búnaðar til útbreiðslu keilu í skólum.

7. Alþjóðaleikar í Kelowna.
Samþykkt að styrkja einn þjálfara til ferðarinnar.

8. Fundargerð Þróunarsviðs.
Lagt fram.

9. Skýrsla Þróttar um mannvirkjamál félagsins.
Lögð fram og rædd.

10. Umsókn um styrk til kvikmyndagerðar.
Beiðni synjað.

11. Aðildarumsóknir Rathlaupsfélagsins Heklu
Knattspyrnufélagsins Hlíðarenda.
Sent áfram til ÍSÍ.

12. Skýrsla um Nordisk ungdomstræf.
Skýrsla lögð fram.


